



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ tnnnews</p> <p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>อุบัติเหตุสงกรานต์ 62</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้สั่งการให้พ.สสจ.ทั่วประเทศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นศูนย์สั่งการเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เน้นในอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูง 138 อำเภอ และให้รพ.โดยเฉพาะที่อยู่บนถนนสายหลัก เตรียมห้องฉุกเฉินคุณภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการหมายเลข 1669 รวมทั้งทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินภาครัฐและเอกชนทุกระดับ จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เตรียมห้องผ่าตัด ไอซียู พร้อมสำรองเตียง เลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์ส่งต่อ และรถพยาบาลมาตรฐาน ให้พร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการตั้งด่านควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ด่านชุมชน หรือศูนย์สร้างเมา เพื่อสกัดผู้ดื่มแล้วขับไม่ให้ ออกจากหมู่บ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านค้าในหมู่บ้านไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่มีเมสุรา ไม่ขายในสถานที่ห้ามขายและไม่ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.วรวิทย์ เตชะ สุภากร ผู้ช่วย รมว.การท่องเที่ยวฯ แถลงสรุปอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 11-12 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุสะสม 969 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 105 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,001 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 43 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลพบุรี 7 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 50 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวงและถนนใน อบต. หรือหมู่บ้าน ศปด. จึงกำชับให้จังหวัดเข้มงวดดูแลทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนนในชุมชน /หมู่บ้าน รวมถึงเส้นทางโดยรอบ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กวดขันการระบายบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ สถานที่จัดงานรื่นเริงหรือริมทาง ควบคุมการเปิด-ปิดสถานบันเทิงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเข้มงวดสถานประกอบการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้เช่ารถ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ</p> <p>พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวถึงโครงการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ว่า พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ 22,184 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะและรถส่วนบุคคล 16,062 ครั้ง ได้เก็บรักษาที่ฝักฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 991 คัน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละอองวันที่ 13 เม.ย. ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากวันที่ 12 เม.ย. เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 50-207 มคก./ลบ.ม.</p> <p>ที่ จ.เชียงใหม่ ยังคงมีควันไฟปกคลุมไปทั่ว ค่าฝุ่นละอองใน อ.เมืองเชียงใหม่ ยังคงอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน จ.พะเยาเกิดไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ ส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 146 มคก./ลบ.ม. ส่วน จ.น่าน อยู่ในขั้นวิกฤติ ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในภาคเหนือ 207 มคก./ลบ.ม. สาเหตุมาจากปัญหาไฟป่า</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>เหตุวิวาทใน รพ.ห้วยแถลง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาท หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าทะเลาะกันในเขตรพ. เพราะอาจทำให้สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์เวชภัณฑ์ ได้รับความเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยรายอื่นได้ ซึ่งปลัด สธ. มีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการรพ.ทุกแห่งเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะให้เร่งตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยสอดส่องดูแล</p>

	<p>ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ มีระบบการเข้า-ออกห้องฉุกเฉิน เพื่อคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>สุขภาพผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการสำคัญระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพดีและพัฒนาาระบบดูแลด้านสุขภาพ โดยน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ตามแนวทาง 9 ประการ เพื่อชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ ได้แก่ 1.อาบน้ำทุกวัน แปรงฟันสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตรวจสอบสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง 2.กินอาหารสุกสะอาดวันละ 3 มื้อ ให้ครบ 5 หมู่ 3.ออกกำลังกาย 3 ครั้งต่ออาทิตย์ 4.ดื่มน้ำสุกสะอาดอย่าให้ขาดวันละ 6-8 แก้ว 5.พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง 6.งดสิ่งเสพติด คบหาญาติมิตร ใกล้ชิดครอบครัว 7.ดูแลบ้านเรือน ของใช้ เสื้อผ้า ให้สะอาด นำใช้ 8.ตรวจสุขภาพให้ถ้วนถี่ปีละครั้ง และ 9.ฝึกใฝ่ในธรรม ประกอบกรรมดี อาร์ต่อทุกคน</p>
<p>เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p>	<p><b>دابกบาตรอาหารกระป๋อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ. .दनัย ถีนันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การทำบุญدابกบาตรพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยอาหารกระป๋อง แนะนำเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ผิวกระป๋องเรียบเป็นเงางามทุกด้าน โดยเฉพาะตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องยังเรียบร้อย แน่นหนา ฝาหรือก้นกระป๋องแบนเรียบ ส่วนขอบกระป๋องจะแฉกตามรูป ไม่มียอยร้วซึม ไม่เป็นสนิม ไม่โป่งนูน และต้องดูฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขสารบบอาหาร ที่สำคัญควรสังเกต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด พบผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วชื่อ Boxy Indelar และผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า ชื่อ Mang Luk Power Slim ขายผ่านร้านค้าตลาดออนไลน์ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน โดยก่อนหน้านี้อได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ อย. มีการประชุมกับกลุ่มร้านค้าตลาดออนไลน์เพื่อร่วมกันหารือและให้คำแนะนำการดำเนินกิจการการค้าออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว สธ. ร่วมกับ สปสช. สำนักงานพระพุทธศาสนา ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาโรคให้พระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ได้มีการนำเครื่องมือตรวจเลนส์ตา Slit Lamp มาตรวจให้พระสงฆ์ ด้าน สปสช.ได้เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนออนไลน์ให้ได้จำนวนพระสงฆ์สามเณรที่แท้จริง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยสามารถเข้ารับรักษาโรคได้ในรพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ และขยายชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สถานการณ์ฆ่าตัวตายในกลุ่ม นศ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ อธิบดีกรมการแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า จากสถานการณ์ข่าวการฆ่าตัวตายในกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในระบบมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สามารถลดการสูญเสียดังกล่าวได้ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะมีการจัดสัมมนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาและวางระบบการดูแลช่วยเหลือในกลุ่มนักศึกษา จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วม</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคไข้หูดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กรกฤษ ลิ่มสมมุติ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้หูดับ หลังพบพลทหารหลายติดเชื้อ 4 ราย ซึ่ง สสจ.อุตรดิตถ์ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ตลาดสด 2 แห่ง และได้ส่งชิ้นเนื้อหมูตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีวัฒนธรรมการรับประทานหมูดิบ เช่น ลาบ ลู่ว รวมถึงหมกกระทะหรือจิ้มจุ่ม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยปีที่ผ่านมา จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิตจากไข้หูดับ 6 ราย สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีผู้ป่วยจำนวนมาก บางส่วนเข้าใจว่าหากเลือกรับประทานจากร้านที่ได้มาตรฐานจะปลอดภัย ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากไม่ทราบถึงที่มาของเนื้อหมู จึงขอให้รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความ</p>

	ร้อนเท่านั้น
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ</b></p> <p>- เสนอข่าว เว็บไซต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่า สหรัฐฯ พบผู้ป่วยโรคหัดรายใหม่เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ทำให้ยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เพิ่มเป็น 465 ราย มากที่สุดในรอบ 5 ปี โดยพบผู้ป่วยโรคหัดแล้วหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ด้านสภานิติบัญญัติในหลายรัฐกำลังพิจารณามาตรการเข้มงวดระเบียบการฉีดวัคซีน หรือยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ปกครองเลือกที่จะไม่ให้บุตรหลานฉีดวัคซีน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch